

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๗๙๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๘

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานตามโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เนื่องด้วยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ขยายระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ จากเดิมภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นภายในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดส่งผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง แต่ไม่เกิน ๓ แห่ง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมการประกวดในระยะที่ ๑ แต่ไม่ได้รับรางวัล สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในระยะที่ ๒ ได้

๒. คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการให้บริการน้ำสะอาดดื่มได้ให้แก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และส่งสำเนาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ drinkingwater0810.4@gmail.com

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@dla.go.th

ผู้ประสานงาน มุคตัชชีร์ สลาตาโซะ